

TẤT CẢ ĐỊA ĐIỂM BẦU CỬ

Đối với tất cả các cuộc bầu cử cấp tiểu bang, các hướng dẫn bỏ phiếu hiện sẽ có sẵn ở tất cả các địa điểm bỏ phiếu vào Ngày Bầu Cử bằng ba ngôn ngữ không phải tiếng Anh được sử dụng phổ biến nhất trong tiểu bang.

Hiện tại, những ngôn ngữ đó là:

- Tiếng Tây Ban Nha
- Tiếng Hmong
- Tiếng Somali

Hướng dẫn về “**Cách Bỏ Phiếu**” bằng ba ngôn ngữ này sẽ được niêm yết tại địa điểm bỏ phiếu và cử tri có thể sử dụng khi bỏ phiếu. **Một thông báo được dịch cũng sẽ được đăng bằng ba ngôn ngữ cho biết sự sẵn có của các hướng dẫn này.**

Các áp phích dịch bổ sung đã được in và sẽ có sẵn để tham khảo tại địa điểm bỏ phiếu. Tất cả các áp phích này đều có sẵn để tải xuống trên trang web áp phích địa điểm bỏ phiếu.

LIÊN KẾT TÀI NGUYÊN

ÁP PHÍCH NƠI BỎ PHIẾU:

www.sos.state.mn.us/election-administration-campaigns/election-administration/polling-place-posters

BẢNG TÍNH NGÔN NGỮ CỦA KHU VỰC THIỂU SỐ:

www.sos.state.mn.us/media/5634/language-minority-districts-tracts-precincts-languages.xlsx

MẪU YÊU CẦU DỊCH VỤ PHIÊN DỊCH:

www.sos.state.mn.us/media/5633/request-for-interpretive-services.pdf

CÁC KHU VỰC NGÔN NGỮ THIỂU SỐ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

Văn Phòng Bộ Trưởng Tiểu Bang đã làm việc với Cơ Quan Nhân Khẩu Học Tiểu Bang để xác định các khu vực ngôn ngữ thiểu số nơi có ba phần trăm dân số trở lên trong khu vực điều tra dân số tương ứng nói tiếng Anh “kém hơn rất tốt” theo dữ liệu điều tra dân số gần đây nhất. Bảng **tính khu vực ngôn ngữ thiểu số** bao gồm các vùng miền được chỉ định, (các) ngôn ngữ cho từng vùng miền, liệu vùng miền đó có đáp ứng ngưỡng 3% hay 20% hay không và các phân khu trong vùng miền đó.

Đối với tất cả các khu bầu cử ở các khu vực ngôn ngữ thiểu số, hướng dẫn bỏ phiếu và phiếu bầu mẫu sẽ được dịch sang ngôn ngữ không phải tiếng Anh được sử dụng phổ biến nhất cho tất cả các khu bầu cử trong vùng miền điều tra dân số đó. Những tài liệu này sẽ được đăng tải và có sẵn cho cử tri làm tài liệu tham khảo khi bỏ phiếu.

Ngoài các yêu cầu trên, tại các vùng miền điều tra dân số nơi có từ 20% dân số trở lên nói tiếng Anh “kém hơn rất tốt”, mười cử tri đã đăng ký trở lên có thể nộp đơn yêu cầu tới bộ trưởng tiểu bang hoặc kiểm toán viên quận của họ để có một thông dịch viên cho họ địa điểm bỏ phiếu cung cấp dịch vụ dịch thuật cho cử tri. Mẫu **Yêu Cầu Dịch Vụ Thông Dịch** có sẵn để thực hiện yêu cầu này.

Nếu các công dân hoặc tổ chức quan tâm tin rằng có nhu cầu về tài liệu đã dịch hoặc dịch vụ phiên dịch trong khu vực không được chỉ định là khu vực ngôn ngữ thiểu số, họ có thể cung cấp thông tin cho bộ trưởng tiểu bang hoặc kiểm toán viên quận để chứng minh nhu cầu này. Trong khi chờ xem xét và phê duyệt, các yêu cầu trên sẽ áp dụng cho các khu vực đó.



Quét mã này để truy cập Trang **TIẾP CẬN NGÔN NGỮ CỦA CỬ TRI** để biết thêm thông tin